

HỌP TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Chiều ngày 24/8/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp tổ công tác xây dựng quy trình điều tra thống kê. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc TCTK; Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT; Viện Khoa học Thống kê.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, theo Quyết định 811/QĐ-TCTK về việc thành lập Tổ công tác xây dựng quy trình điều tra thống kê, Tổ xây dựng quy trình điều tra thống kê có những nhiệm vụ chính gồm: Nghiên cứu, xây dựng quy trình điều tra thống kê; Xây dựng kế hoạch chi tiết nhiệm vụ thực hiện; Dự thảo Quyết định quy trình điều tra thống kê trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đây là một trong những công việc rất quan trọng để phân việc, phân vai và phân trách nhiệm rõ, đảm bảo cho việc điều tra thống kê được thực hiện thuận tiện và tốt nhất.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT đã trình bày chi tiết nội dung về Dự thảo quy trình điều tra thống kê 8 bước, gồm: (1) Xác định nhu cầu thông tin thống kê; (2) Chuẩn bị thu thập thông tin; (3) Tổ chức thu thập thông tin; (4) Xử lý và tổng hợp kết quả điều tra; (5) Phân tích và dự báo; (6) Công bố và phổ biến thông tin; (7) Tư liệu hóa; (8) Đánh giá chất lượng quy trình điều tra.

Về cơ bản, các nội dung Dự thảo quy trình điều tra thống kê 8 bước giống quy trình 8 bước đã trình bày tại cuộc họp vào tháng 5/2021 trước đó đã được sửa đổi theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo TCTK và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị có liên quan.

Cũng trong cuộc họp, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận, rà soát chi tiết và đề xuất ý kiến về các nội dung Dự thảo quy trình điều tra thống kê 8 bước.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến ghi nhận và đánh giá cao các nội dung trong Dự thảo quy trình điều tra thống kê 8 bước cũng như các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự.

Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát và góp ý bằng văn bản để Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT tổng hợp và tiến hành triển khai các công việc tiếp theo, nhằm hoàn thiện Dự thảo quy trình điều tra thống kê 8 bước trong thời gian tới./

Trúc Linh

CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 GIAI ĐOẠN II

THÁI NGUYÊN

Sau 5 tháng triển khai, cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

Trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021, toàn tỉnh Thái Nguyên triển khai điều tra thu thập thông tin khoảng 75 nghìn đơn vị, trong đó giai đoạn I thực hiện điều tra thu thập thông tin 5500 đơn vị, giai đoạn II thực hiện gần 70 nghìn đơn vị.

Tiếp tục thực hiện giai đoạn II, công tác điều tra thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng được các địa phương tích cực triển khai. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn II của cuộc Tổng điều tra đã được BCĐ Tổng điều tra kinh tế các cấp của tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt, cụ thể:

Công tác rà soát địa bàn, cập nhật danh sách nền đơn vị điều tra

Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, công tác rà soát, cập nhật danh sách nền cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng của tỉnh Thái Nguyên



được triển khai thực hiện bài bản. Căn cứ vào danh sách ban đầu do Tổng cục Thống kê cung cấp, cơ quan Thường trực BCĐ Tổng điều tra tỉnh (Cục Thống kê) đã hướng dẫn triển khai công tác rà soát, cập nhật danh sách nền cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là BCĐ Tổng điều tra cấp huyện) để chỉ đạo BCĐ Tổng điều tra kinh tế các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện. Theo kết quả rà soát, cập nhật, toàn tỉnh có 2.450 địa bàn điều tra với 68,4 nghìn sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của toàn tỉnh là 627 cơ sở.

Công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên

Căn cứ vào hướng dẫn của BCĐ Trung ương và quy mô số đơn vị điều tra của từng địa phương, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã hướng dẫn BCĐ Tổng điều tra cấp huyện tuyển chọn điều tra viên. Công tác tuyển chọn điều tra viên đã được BCĐ Tổng điều tra cấp huyện thực hiện xong trước ngày 15/6/2021. Số lượng điều tra viên tham gia điều tra trong giai đoạn II của toàn tỉnh là 329 người. Trong đó, dưới 35 tuổi có 160 người (chiếm 48,6%), từ 35 đến 50 tuổi có 153 người (chiếm 46,5%); trên 50 tuổi có 16 người (chiếm 4,8%). Về trình độ, số người có trình độ từ trung cấp trở lên có 312 người (chiếm 94,8%).

Lực lượng giám sát viên của trong giai đoạn II chủ yếu là lực lượng tổ thường trực giúp việc BCĐ cấp huyện và lực lượng cán bộ của ngành Thống kê.

Tập huấn nghiệp vụ điều tra

Từ ngày 17/6 đến ngày 25/6/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện, thành phố, thị xã (viết tắt BCĐ Tổng điều tra kinh tế cấp huyện) đã tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Công tác tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm. Tất cả 12 lớp tập huấn cho điều tra viên đều có thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh dự và chỉ đạo. Tại các lớp tập huấn nghiệp vụ, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đã quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và quyết tâm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các lớp tập huấn nghiệp vụ của cấp huyện đã đảm bảo đúng lịch thời gian tập huấn, nội dung tập huấn và chương trình hội nghị theo đúng hướng dẫn của BCĐ Tổng điều tra Trung ương; cơ sở vật chất như hội trường, đường truyền Internet... được chuẩn bị tốt. Lực lượng giảng viên của các lớp tập huấn do Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh đảm nhiệm.

Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra giai đoạn II cơ bản được thực hiện tốt, đa dạng dưới nhiều hình thức, thông qua hệ thống truyền hình, báo, loa phát thanh... nên hầu hết chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đã nắm được tinh thần của Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên thực hiện nhiệm vụ trong quá trình triển khai thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

Tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra

Thực hiện Công văn số 897/TCTK-TTDL ngày 25/6/2021 của Tổng cục Thống kê về tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã chọn xã Yên Lãng, huyện Đại Từ để tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế của tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi lễ ra quân, BCĐ

Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã triển khai thực hiện theo các nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; thành phần tham dự đầy đủ, đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban Thường trực BCĐ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo TĐT kinh tế huyện Đại Từ dự, chỉ đạo và quán triệt mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

Trong ngày đầu tiên triển khai thu thập thông tin tại địa bàn (01/7/2021), BCĐ Tổng điều tra kinh tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo lực lượng điều tra viên đồng loạt ra quân triển khai thu thập thông tin và rút kinh nghiệm điều tra.

Công tác kiểm tra, giám sát

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện rất chú trọng công tác kiểm tra, giám sát công tác điều tra thu thập thông tin. Lực lượng giám sát viên các cấp có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đi cơ sở, đến hộ dự phỏng vấn điều tra để giám sát, giúp đỡ điều tra viên điều tra ngay từ những ngày mới bắt đầu triển khai Tổng điều tra; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn những sai sót hệ thống; nắm bắt tình hình thực hiện Tổng điều tra tại các địa phương.

Ngoài công tác kiểm tra tại địa bàn, hàng ngày lực lượng giám sát viên của cấp tỉnh, cấp huyện tích cực vào Trang tác nghiệp để kiểm tra tiến độ, chất lượng phiếu điều tra nếu phát hiện sai sót, nhắc nhở điều tra viên kịp thời.

Hệ thống thông tin truyền thông, cung cấp tài khoản điều tra

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền Thông đảm bảo hệ thống truyền thông thông suốt trong quá trình triển khai thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra, nên trong quá trình triển khai

thu thập thông tin của giai đoạn II, điều tra viên không bị sự cố về đường truyền, công tác cập nhật thông tin và đồng bộ phiếu điều tra cơ bản thuận lợi.

Trước thời điểm điều tra, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh cập nhật, cung cấp tài khoản điều tra cho điều tra viên, giám sát viên.

Công tác thu thập thông tin tại địa bàn

Đến nay công tác thu thập thông tin đối với các cơ sở điều tra cơ bản hoàn tất, ngoài trừ 02 địa bàn là khu chợ của huyện Phú Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa triển khai thu thập thông tin. Qua quá trình điều tra thu thập thông tin tại địa bàn cho thấy, nhìn chung các điều tra viên đều nhiệt tình, trách nhiệm, thực hiện tốt quy trình thu thập thông tin. Hầu hết các điều tra viên đều giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh đã phối hợp tốt với điều tra viên trong việc cung cấp thông tin. Tiến độ điều tra được các điều tra viên thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của BCĐ tỉnh. Nhìn chung điều tra viên đã biết kết hợp quan sát quy mô sản xuất kinh doanh của hộ và thông tin trả lời của chủ cơ sở để điền thông tin vào phiếu điều tra.

Đến nay, công tác Tổng điều tra kinh tế 2021 của tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành, đạt trên 99%, về đích trước thời gian 5 ngày so với kế hoạch của Trung ương quy định./.

TH (Tổng hợp từ nguồn của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên)

THANH HÓA

Công tác triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận:



Về công tác chuẩn bị

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thanh Hóa xây dựng các Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh với đầy đủ nội dung, thời gian thực hiện công việc phù hợp với thực tế của tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị 05/CT-UBND ngày 09/3/2021 về việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những văn bản quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để BCĐ các cấp triển khai cuộc Tổng điều tra trên địa bàn.

Về công tác tuyên truyền Tổng điều tra

BCĐ tỉnh bám sát kế hoạch và hướng dẫn của BCĐ Trung ương, chỉ đạo các cấp phối hợp các cơ quan truyền thông trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền Tổng điều tra tại địa phương.

Công tác tuyên truyền tại BCĐ tỉnh: Cục Thống kê đã phối hợp với các cơ quan Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa thực hiện các chuyên mục phóng sự, phỏng vấn và viết bài, đưa tin về mục đích, ý nghĩa, thời gian tiến hành Tổng điều tra trong suốt cả 2 giai đoạn từ 01/3/2021

đến 30/7/2021; cung cấp khẩu hiệu, tài liệu hỏi và đáp Tổng điều tra đến các Ban Chỉ đạo các cấp để đưa tin, tuyên truyền bằng hệ thống phát thanh, truyền thanh địa phương; các video liên quan phát trên bảng Led tại trụ sở Cục Thống kê Thanh Hóa...

Công tác tuyên truyền tại BCĐ huyện và xã: Ngoài các pano, áp phích, khẩu hiệu về tuyên truyền Tổng điều tra; Đài phát thanh các huyện và xã thực hiện tốt phát trên loa, đài địa phương về tài liệu hỏi đáp Tổng điều tra kinh tế giai đoạn giai đoạn I (từ 01/3 đến 30/5/2021) và giai đoạn II (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021).

Về công tác tuyển chọn điều tra viên

Công tác tuyển chọn đội ngũ điều tra viên được tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, phù hợp với từng khối điều tra.

Số lượng điều tra viên điều tra khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng là 1.078 ĐTV/176.786 cơ sở cá thể, tôn giáo; bình quân 164 cơ sở/1 ĐTV. Số điều tra viên được trưng tập ở các khối điều tra đảm bảo cả về số lượng và chất lượng theo quy định.

Về công tác tập huấn nghiệp vụ

Thực hiện kế hoạch của BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế

và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa tham gia tiếp thu và triển khai đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ cho thành viên BCĐ, thành viên Tổ Thường trực, giám sát viên và điều tra viên các cấp.

Về công tác thu thập thông tin

Thực hiện Công văn 987/TCTK-TTDL ngày 25/6/2021 về việc tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021, sáng ngày 01/7/2021, BCĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra giai đoạn II tại xã Trường Sơn, huyện Nông Cống với các thành phần BCĐ các cấp theo quy định, cùng các cơ quan truyền thông như Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Đài phát thanh huyện Nông Cống dự và đưa tin.

Đến hết ngày 30/7/2021, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc điều tra tại cơ sở, với 179.771 cơ sở cá thể, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: Số cơ sở không còn tại ĐB/không liên hệ được/không còn SXKD là 2.253 cơ sở, chiếm 1,25% so tổng số danh sách điều tra; số cơ sở đã hoàn thành là 177.518, đạt tỷ lệ 98,75% và 907 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: Số cơ sở không còn tại: 02 cơ sở, chiếm 0,22% so tổng số danh sách điều tra; số cơ sở đã hoàn thành là 905 đạt tỷ lệ 99,78%.

Về công tác nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra

Thực hiện Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn số 172/HD-TCTK ngày 13/8/2021, Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức nghiệm thu và duyệt dữ liệu Tổng điều tra theo 3 cấp như sau:

- BCĐ cấp xã nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra của điều tra viên cấp xã và các biểu tổng hợp nhanh kết quả điều tra trên địa bàn xã, phường, thị trấn: thời gian từ ngày 01/8 - 15/8/2021.

- BCĐ cấp huyện, thị xã, thành phố nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra của điều tra viên cấp huyện và các tài liệu của Ban Chỉ đạo cấp xã xong trước ngày 15/9/2021.

- BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra của điều tra viên cấp tỉnh và các tài liệu của Ban Chỉ đạo cấp huyện xong trước ngày 30/9/2021.

Với quyết tâm cao Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp hoàn thành công tác nghiệm thu dự kiến sớm hơn so với kế hoạch và hoàn thành đồng bộ công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh để bàn giao tài liệu cho BCĐ Trung ương trước ngày 15/10/2021./.

Nguyễn Mạnh Hiệp

Quyền Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Do đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát diễn biến phức tạp trên cả nước, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội đã làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng sản xuất - chế biến - tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản.

a) Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/8, cả nước gieo cấy được 1.409,1 nghìn ha lúa mùa, bằng 98% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.037,3 nghìn ha, bằng 99,4%; các địa phương phía Nam đạt 371,8 nghìn ha, bằng 94,4%. Hầu hết lúa được gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, trà lúa sớm đang trong giai đoạn già đòng, trổ bông; trà lúa chính vụ đang trong giai đoạn ôm đòng sinh trưởng và phát triển tốt.

Vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo cấy được 1.955,9 nghìn ha, tăng 10,8 nghìn ha so với vụ hè thu năm trước. Diện tích lúa hè thu tăng chủ yếu ở các địa phương thuộc Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, do thời tiết thuận lợi.

Tính đến trung tuần tháng Tám, cả nước thu hoạch được 999,4 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 51,1% diện tích gieo cấy và bằng 97,9% cùng kỳ năm trước.

Chăn nuôi lợn và gia cầm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều chợ đầu mối, chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động, chi phí sản xuất tăng, khâu lưu thông bị gián đoạn, lượng vật nuôi tồn đọng trong chuồng cao, tăng nguy cơ thua lỗ. Các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi theo chuỗi liên kết vẫn đảm bảo tiêu thụ, giá bán được duy trì với mức ổn định. Ước tính đến thời điểm cuối tháng Tám, tổng số lợn của cả nước tăng 4,5% so với cùng thời điểm năm 2020; số gia cầm tăng 4,2%. Tổng số trâu giảm 3,8% so với cùng thời điểm năm 2020; tổng số bò tăng 1,8%.

b) Lâm nghiệp

Tính chung 8 tháng năm 2021, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 143,4 nghìn ha, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 56,2 triệu cây, tăng 1,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 11.085,2 nghìn m³, tăng 5,1%; sản lượng củi khai thác đạt 12,9 triệu ste, giảm 0,5%.

Ước tính 8 tháng năm 2021, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.726,8 ha, tăng 45,0% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm diện tích rừng bị cháy là 963 ha, tăng 66,8%; diện tích rừng bị chặt, phá là 763,8 ha, tăng 24,6%.